



TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HIỆP

Những hoạt động thực hiện chủ đề “Ngày tết quê em”

Tết Tân Sửu



Theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống hàng năm của nhân dân Việt Nam ta từ hàng ngàn đời nay, đó là món quà tinh thần sâu sắc của mỗi người dân đất Việt, là điểm giao thời giữa năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến; giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây. Tết Nguyên đán của Việt Nam từ buổi "khai thiên lập địa" đã tiềm tàng những giá trị nhân văn, thể hiện mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên. Cứ mỗi dịp tết đến, dù ai có đi xa bất cứ nơi đâu, cũng đều mong muốn sớm được trở về sum họp bên gia đình, để ôn lại những chuyện vui buồn trong năm cũ, đồng thời “Tết” còn là dịp để tất cả mọi người Việt Nam ta tưởng nhớ và tri ân đến tổ tiên, nguồn cội.

Phong tục ngày Tết có những điều thú vị khiến trẻ rất tò mò. Vì vậy, chúng ta là cô giáo, quý bậc phụ huynh dành thời gian giáo dục cho

trẻ hiểu về Tết cổ truyền và những phong tục tập quán của người Việt Nam, để từ đó trẻ biết trân trọng, yêu quê hương đất nước hơn.

Trường MN Nghĩa Hiệp vào những tuần học trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, đã tổ chức thực hiện chủ đề “Tết Nguyên Đán-Mùa xuân” dưới hình thức ‘Học mà chơi, chơi bằng học’ qua đó trẻ được trải nghiệm về “Ngày tết quê em” giúp trẻ tìm hiểu phong tục ngày Tết như khám phá các trò chơi dân gian, món ăn ngày Tết, gói bánh chưng, làm thiệp, viết câu đối, thi sắp xếp mâm ngũ quả đẹp, tổ chức các trò chơi dân gian, gói bánh chưng, giáo dục trẻ cho trẻ quan sát biết được đặc điểm bất về vườn hoa, làng hoa của quê hương Nghĩa Hiệp. Những hoạt động ấy lại trở nên hấp dẫn, mới lạ trong mắt trẻ.

Nhà trường luôn tạo ra môi trường cho trẻ trải nghiệm giúp trẻ luôn gợi nhớ đến các món ăn, các trò chơi dân gian. Đây cũng là cách để trẻ hiểu hơn về ngày Tết dân tộc, về sự gắn bó, trẻ nhớ về cội nguồn, những cảm xúc của tình thân, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hình ảnh trẻ được trải nghiệm chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán



Hình ảnh trẻ gói bánh chưng, bánh tét cùng các cô

Hình ảnh trang trí gian hàng ngày Tết





Hình ảnh trang trí cành mai, cành đào, trang trí gian hàng



Hình ảnh chuẩn bị nấu bánh tét, bánh chưng, gian hàng tết

Hình ảnh làng hoa Nghĩa Hiệp



Những hình ảnh của cô và trò những ngày sau Tết- Mùa xuân





Hình ảnh các cô điếm Đồng Viên



Hình ảnh các cô điểm Năng Xã



Hình ảnh các cô điểm Hải Môn

